

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date :

17 ส.ค. 2561

Page :

8

No :



นายสรราช เบญจกุล เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม แถลงผลการดำเนินงานของศาลยุติธรรม ในรอบปี 2560 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลอาญา ถ.รัชดาฯ เมื่อวานนี้ (16 ม.ค.) 8

Source :

ไทยรัฐ

Date : 17 ส.ค. 2551

Page : 15

No :

หน่วย "คอร์ตมาแซล" : วันที่ 16 ม.ค.
นายสรวิฑ์ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
กล่าวว่า หลังจากตนมารับตำแหน่ง 8 เดือน ได้วาง
นโยบายให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้ง่ายขึ้นเสียค่าใช้จ่ายน้อย คือนำระบบการยื่นคำ
คู่ความและเสียค่าธรรมเนียมศาลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เน้นการปล่อยตัวชั่วคราว มีการเชื่อมโยงข้อมูลคดี
ของศาลทั่วประเทศ ล่าสุดจะยกฐานะศาลจังหวัด
มีนบุรี ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดคลองชัน
เป็นศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่ง
พระโขนง ศาลอาญาพระโขนง ศาลแพ่งคลองชัน
ศาลอาญาดำเนิน และมืออธิบดีผู้พิพากษาในแต่ละ
ศาลก็จะตั้งศาลแขวงบางบอน ศาลจังหวัดเชิงคำ
เป็นต้น สำหรับปี 60 มีคดีกว่า 1.7 ล้านคดี คดีเสร็จ
ไปกว่า 1.5 ล้านคดี ส่วนเรื่องหน่วย "คอร์ตมาแซล"
ที่ทำหน้าที่ติดตามคนร้ายหนีหมายศาล อารักขา
ผู้พิพากษา บังคับคดีอาญาของศาล คณะกรรมการ
ยกร่างกฎหมายเสร็จแล้ว เตรียมเสนอคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม.

MiC	MATICHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source :	โพสต์ทูเดย์	
Date : 17 มี.ค. 2561	Page : ๖๑	No :


จำคุกอดีตการ์ด นปช. 35 ปี

ศาลฎีกามีคำพิพากษาจำคุก นายณรงค์ศักดิ์ พลายอร่าม หรือคู่ย์ อายุ 32 ปี อดีตการ์ดแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 35 ปี 4 เดือน ในความผิดใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุน (M79) ยิงเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุม กบปส. บริเวณหน้าอาคารชินวัตร 3 แขวง-เขตจตุจักร กทม. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557 โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เพราะสะเก็ดระเบิดกระเด็นถูกเสาอาคารโดมและต้นไม้ประดับของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ■

MIC	MATICHOH <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source :	โพสต์ทูเดย์	
Date : 17 ส.ค. 2561	Page : ๒๑	No :

เพิกถอนคำสั่งปลด “มาร์ค” ชั่ว

นายบัณฑิต ศิริพันธ์ ทนายความ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่ นายอภิสิทธิ์ยื่นฟ้อง พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต อดีต รมว.กลาโหม เรื่อง ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงกลาโหม ที่ให้ปลดนายอภิสิทธิ์ออกจากราชการ โดยศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และนายอภิสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินคดีอาญามาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับ พล.อ.อ.สุกำพล ได้

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date : 17 ม.ค. 2561	Page : 10	No: 61018388

ศาลแจงเหตุคดีพันธมิตรฯซ้ำ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม นายสรวิศ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวถึงคดีผู้ชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ยึดสนามบิน ที่ถูกมองว่ามีความล่าช้า ว่า คดีอยู่ระหว่างการสืบพยานที่ศาลอาญา แต่เนื่องจากคดีมีพยานจำนวนมาก และฝ่ายจำเลยขอเลื่อนการสืบพยานบ่อย คดีลักษณะนี้ถือเป็นคดียกเว้นที่ต่างจากคดีทั่วไปที่ใช้เวลาสืบพยานไม่เกิน 1 ปี ถ้ายกตัวอย่างเทียบเคียงเป็นลักษณะคล้ายคดีฉ้อโกงประชาชนที่มีการกระทำผิดหลายร้อยหลายพันครั้ง ผู้เสียหายกว่า 2,000 คน

เวลาสืบพยานทั้ง 2,000 คน ศาลไม่กล้าตัดพยาน ตัวโจทก์ต้องการนำสืบพยานทั้งหมด

“ต้องคิดว่าหากการเอาคนเป็น 1,000 คน มาสืบพยานในศาลจะต้องใช้เวลาเท่าไร นี่คือนิติลักษณะของบางคดีที่เกิดขึ้น แต่ถ้าเป็นในต่างประเทศจะมีการตัดพยานบางส่วน เพราะมองว่าโทษที่ได้รับยังงั้นก็ลงโทษได้ไม่เกิน 20 ปี ในบ้านเรายังมีปัญหาว່หากไม่ทำตามกฎหมายจะโดนครหาว่าทำเพื่อช่วยเหลือใครหรือไม่ ถือว่าเป็นปัญหาเชิงระบบที่ต่อไปคาดว่าจะต้องมีการแก้ไข ในการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” นายสรวิศกล่าว

Source :

มติชน

Date :

17 ม.ค. 2561

Page :

16

No:

61018184

อภัยอันชอบด้วยกฎหมาย

• กล้า สมุทวณิช •

หากใครเคยมีประสบการณ์ไปใช้บริการสถานอาบ อบ นวด หรือนวดแผนโบราณบางประเภท อาจจะได้สังเกตเห็นอะไรอย่างหนึ่ง ที่เป็นเครื่องสะท้อนภาพใหญ่ของการบังคับใช้กฎหมาย และ "ศีลธรรมอันดี" แบบไทย คือแผ่นป้ายเล็กๆ ที่ติดเอาไว้ในห้องว่า "ห้ามค้าประเวณี"

สถานบริการอาบอบนวดนั้นถือเป็นกิจการที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 อยู่ในจำพวกของ "สถานอาบนำ นวด หรืออบตัว" ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า ตามนิยามแห่งมาตรา 3 ที่คงจำกันได้ว่าหลักเกณฑ์ของการ "ขอช่วยชาติ" ที่ถือหาเมื่อปีที่แล้ว ก็คือการไปเที่ยวสถานอาบอบนวดนี้ ถ้ากล้าขอใบเสร็จและใบรับรองภาษีเต็มรูปแบบ ก็สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ ก็ด้วยความ "ชอบด้วยกฎหมาย" เช่นนี้นั่นเอง

ดังนั้น เพียงเท่าที่สายตาของ "กฎหมาย" มองเห็น อาบอบ นวด ก็เป็นแค่สถานที่ที่ผู้คนไปอาบนำ นวดตัว อบตัว โดยมีผู้ให้บริการ จากนั้นพอสบายตัวแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไป เพียงเท่านั้น คือขอบเขตที่กฎหมายเห็นว่า เป็นกิจการที่อนุญาตให้เปิดได้ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ป้าย "ห้ามค้าประเวณี" คือการ "ออกตัว" เพื่อให้ชอบด้วยกฎหมายว่า การนั้นเป็นเรื่องที่ทางผู้ให้บริการสถานบริการนั้นห้ามไว้แล้ว หากมีการกระทำที่ห้ามไว้แล้ว ถือว่าเป็นไปตามเรื่องของผู้ให้และผู้รับบริการกระทำกันไปเองโดยใจสมัคร นอกเหนือจาก "วัตถุประสงค์" ของผู้ประกอบการแล้ว

แต่ก็อย่างที่ทุกคนซึ่งไม่ใช่ผู้ไร้เดียงสาที่ทราบกันดี นั่นเอง ว่าสถานบริการอาบ อบ นวด นั้น เป็นการให้บริการอะไร ผู้ที่เข้าไปใช้บริการหวังจะได้รับบริการแบบไหนกลับ

มา หรือถ้าเข้าไปดูตามเว็บไซต์หรือเพจที่มีการ "รีวิว" หรือ "แนะนำ" สถานบริการเหล่านี้ ก็จะมีพบทวิจารณ์โจ่งครึมที่เรารู้ว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นไม่ใช่ที่ไปแช่อ่างน้ำอุ่นนอนเล่นแน่ๆ

และก็เช่นเดียวกับอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ใครๆ ก็รับว่ามันมีจริง จนเป็นเหมือนจารีตประเพณีที่ยกเว้นกฎหมายไปเสียแล้ว เช่น การแทงหวยใต้ดิน หรือการพนันฟุตบอล ซึ่งล้วนเป็นการพนันที่กฎหมายห้ามไว้ไม่ให้มีผู้ได้เล่น ตามบัญชี ข. แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แต่เราก็พูดถึงการแทงหวยใต้ดินหรือพนันฟุตบอลซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายนั้นได้อย่างเปิดเผยเป็นปกติ ว่าใครแทงอะไรบนล่าง ชื่อเท่าไร ในหนังสือพิมพ์ก็มีลงอัตราต่อรองฟุตบอลไว้ หรือแม้แต่ในหน่วยงานราชการให้อิ่งใหญ่หรือศักดิ์สิทธิ์เพียงไร แต่คนที่ทำงานในนั้นก็จะรู้กันว่าไปซื้อหวยเลขเด็ดนั้นได้ทีใคร

ในที่สุดแล้ว อภัยมุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าประเวณีหรือการพนัน ก็เป็นเรื่องที่สังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีสถานะ "ผิดกฎหมาย" หากยังดำรงอยู่อย่างเป็นปกติธรรมดา จนอาจกล่าวได้ว่า ความผิดในเรื่องการค้าประเวณีหรือการพนันหวยใต้ดินและทายผลฟุตบอลนี้ ไม่ถือเป็น "กฎหมายตามความรู้สึก" ของผู้คนตามความเป็นจริงแล้ว



แต่ตราบดีที่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นเรื่อง “ผิดกฎหมาย” อยู่ ก็ทำให้เกิดการใช้อำนาจโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะเลือกบังคับใช้กฎหมายนั้นเมื่อไร หรือเพียงเฉพาะกับบุคคลใดก็ได้ และมันก็เติบโตต่อไปเป็นอำนาจมืดและอิทธิพลอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแอบอยู่ใต้พรม ซึ่งในที่สุดการมีอยู่ของกฎหมายที่ใช้บังคับจริงไม่ได้ หรือเปิดโอกาสให้เลือกใช้บังคับได้เช่นนั้น ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อใครเลย นอกจากผู้มีอำนาจที่บริหารบังคับใช้กฎหมายได้เท่านั้น

เมื่อทุกอย่างอยู่ในหลืบเงาที่กฎหมายแม้จะรู้แต่ก็ไม่เห็น ก็ทำให้อำนาจรัฐไม่สามารถก้าวล่วงไปควบคุมใดๆ ในพื้นที่สีดำนั่นได้เลย ทำให้ความ “เทา” ของกิจกรรมนั้นลามไปสู่ความมืด เช่น จากการค้าประเวณีโดยสมัครใจระหว่างผู้บรรลุนิติภาวะ อันเป็นเรื่องที่สังคมพอจะรับได้ แต่เมื่อมันไปอยู่ในที่มืดเสียแล้ว ขอบเขตของมันก็จะกระจายแผ่ออกไปสู่พื้นที่ซึ่งมืดม่นยิ่งกว่า เช่น การค้าประเวณีที่หลบซ่อนโดยเปิดเผยนั้น ก็ลุกลามไปเป็นเรื่องการค้ามนุษย์ หรือการล่วงละเมิดต่อเด็กหรือเยาวชน ดังเช่นเป็นข่าวการจับกุมสถานอาบอบนวดชื่อดังไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว

จึงมีข้อเรียกร้องหรือข้อสงสัยอยู่เสมอว่า ถ้าเช่นนั้น แทนที่จะให้เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายบ้านเมืองบังคับใช้กฎหมายแบบหน้าไหว้หลังหลอกเช่นนี้ ผู้เรายอมรับและทำให้เรื่องดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายไปเลยจะดีกว่าหรือไม่ เหมือนที่ครั้งหนึ่งเราเคยยอมรับให้น้ำ “หยดใต้ดิน” ขึ้นมาไว้บนดินที่สร้างรายได้ให้แก่รัฐจนเอามาตั้งเป็นทุนการศึกษาส่งนักเรียนไปเรียนต่างประเทศได้ ก่อนจะเลิกลุ่มยุติไปเมื่อการเมืองเปลี่ยนทาง

ในทางทฤษฎีแล้ว การพนัน หรือการค้าประเวณี หรือสื่อลามกนี่ ถือว่าเป็นกรณีความผิดเพราะกฎหมายห้าม ไม่ใช่ความผิดเพราะมันเป็นสิ่งเลวร้ายในตัวของมันเอง เช่นนี้แล้ว

สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้จึงเป็นกิจการหรือกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายในหลายประเทศทั่วโลกตามแต่รัฐประศาสตร์นโยบาย โดยมีกฎหมายและกลไกของรัฐจำกัดขอบเขตให้ล้าไปสู่แดนที่ถือเป็นอาชญากรรมหรือความผิดที่รุนแรงกว่า

ข้อดีของการทำให้เรื่องที่เคยเทาๆ ที่รัฐพอจะอนุญาตให้กระทำบ้าง มาเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายนี้ นอกจากจะเป็นรายได้ที่ตกแก่รัฐแล้ว การยอมรับและจำกัดขอบเขตก็สร้างความชอบธรรมให้อำนาจรัฐในการเข้าไปควบคุมหรือวางกติกา เพื่อคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับบริการ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมนอกวงการด้วย เช่น เรื่องของการค้าประเวณี ก็มีการกำหนดอายุของผู้จะให้บริการ มีมาตรการคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ให้มีการตรวจโรค หรือการป้องกันโรค มีการกำหนดเขตการให้บริการเช่นนี้อยู่เป็นที่เห็นทางไม่ประเจิดประเจ้อ และป้องกันผู้ยังไม่สมควรจะเข้าสู่ “อบายมุข” เช่นว่านั้น ได้แก่เด็กหรือเยาวชนให้เข้าถึงสิ่งเหล่านั้น

หรืออย่างกรณีของการพนัน ก็มีการจำกัดกลุ่มผู้ที่จะสามารถเข้าไปเล่นการพนันที่ถูกกฎหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดโดยอายุ หรืออาจจะใช้ “ค่าตั้ง” หรือค่าผ่านเข้าเล่นเป็นกำแพงจำกัดกลุ่มผู้มีสิทธิเข้าไปเล่นการพนันในสถานกาสิโนได้

กระนั้นการที่รัฐเปิดเสรีเรื่องเทาๆ นี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียเลย นั่นเพราะการเปิดอบายมุขเหล่านี้ให้เป็นเรื่องถูกกฎหมาย ก็อาจจะเป็นการลดทอนความยับยั้งชั่งใจ หรือสร้างทางสะดวกให้ผู้คนที่จะแรกก้าวเข้าสู่โลกแห่งความเสื่อมถอยนั้นได้ เช่น ใครคนหนึ่งอาจจะนึกอยากเล่นการพนันขึ้นมา แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าอยากเล่นจะไปเล่นได้ที่ใด ต้องติดต่อใคร จะเข้าวงการได้อย่างไร แต่ถ้ามีบ่อนกาสิโนเปิดเผยเสรีแล้ว เขาก็ชอบที่จะเข้าสู่โลกของการพนันนั้นได้อย่างง่ายดาย

เพราะเรื่องที่ถูกเสรีไม่ได้คือ ทั้งการค้าประเวณีและการพนันนั้น ส่วนแต่เป็น “อบายมุข” อันแปลว่าทางแห่งความเสื่อม ซึ่งตามธรรมดาแล้วจะไหลลาดลงไปสู่ความเสื่อมลงยิ่งกว่า ดังนั้นการเปิดปล่อยให้ทางแห่งความเสื่อมนั้นเปิดกว้างเชิญชวนเกินไป ก็จะมีมาสู่การขยายตัวของจนรบกวนความเป็นอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคม เช่นที่การพนันก่อให้เกิดอาชญากรรม การค้าประเวณีที่อาจจะล่อแหลมที่จะล่วงเข้าไปสู่ผู้ไม่สมัครใจหรือเด็กและเยาวชน

แต่ถ้าจะปิดประตูตายเส้นทางเสื่อมนั้น ก็ต้องแน่ใจว่าระดับนั้นจะต้องพนักสนิทแน่นโดยไม่มีช่องให้ลักลอบแอบเข้า-ออกได้ ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องหน้าไหว้หลังหลอกอย่างที่กล่าวไปข้างต้น

ข้อพิจารณาอีกประการที่สำคัญก็คือ แม้แต่เราจะเปิดช่องทางดังกล่าวให้ชอบด้วยกฎหมาย และรัฐเข้าไปควบคุมได้แล้ว ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการขึ้นมาอยู่ในที่สว่างทั้งหมดนั้นจะขจัดขอบเขตส่วนมืดของเรื่องนั้นได้อย่างสมบูรณ์ไม่ เพราะแม้ว่าจะขยายเส้นขอบกิจกรรมสีเทาให้อยู่ในที่สว่างได้แล้ว มันก็ยังต้องมีผู้ต้องการจะขบขี้ลักเข้าสู่ส่วนสีด้าที่มีดมนกว่าอยู่ดี เช่น หากว่ารัฐจะเปิดให้การค้าประเวณีเป็นเรื่องถูกกฎหมายสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะโดยสมัครใจก็ตาม แต่กระนั้นก็ยังเชื่อได้ว่า การค้ามนุษย์ หรือการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กและเยาวชนนั้นก็คงไม่หมดไป เพียงแต่อาจจะหลวมลุ่มลึกลงไปอีกหน่อย และผู้มีอิทธิพลนอกกฎหมายที่หาประโยชน์ในเรื่องเช่นว่านั้นก็ยังคงมีอยู่เพื่อครอบครองพื้นที่สีด้าเหล่านั้นอยู่แน่นอน

การพิจารณาเรื่องการเปิดช่องทางแห่งอบายมุขนี้จึงยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการณ์ที่การค้าบังคับใช้กฎหมายทำได้แบบปิดๆ เปิดๆ ด้วยการฉ้อฉลลบล้างและอิทธิพลของผู้มีอำนาจใช้บังคับหรือบริหารกฎหมาย ซึ่งในที่สุดแล้วผลมันจะออกมาว่าพื้นที่สีเทาที่กินแดนเข้ามาในพื้นที่แห่งความชอบด้วยกฎหมาย ส่วนพื้นที่สีด้าก็ยังคงอยู่และเข้าถึงได้ หรือดีไม่ได้อาจจะเป็นการเข้าถึงโดยมีพื้นที่สีเทาอันชอบด้วยกฎหมายเป็นทางผ่านเสียด้วยก็ได้

บางครั้งความอิทธิพลก็เหลือ เลือกทางไหนก็ไม่ไปสุดสักทางเช่นนี้ การดำรงอยู่อย่างทึมเทาของสิ่งอบายมุขเหล่านี้ในแบบไทยๆ ในปัจจุบัน ก็อาจจะเป็นวิธีการดำรงอยู่ของมันตามธรรมชาติและวัฒนธรรมของเราไปแล้วก็ได้ คือเรามีกฎหมายห้าม และใครๆ ก็กฎหมายนั้น แต่เรารู้โดยเปิดเผยเช่นกันว่ามันทำได้ และเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนในสังคมมองเห็น โดยมีกฎหมายอยู่แต่ในกระดาษเท่านั้นที่สันนิษฐานว่ากิจการอาบอบ นวดตัว อบตัวนั้นไม่มีบริการเชิงกามารมณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

เราจะพบป้าย “ห้ามค้าประเวณี” แพรนติดอยู่ในสถานบริการอาบ อบ นวดกันต่อไป หรือวันห่วยออกดังเช่นวันนี้ (17 มกราคม) เราก็ดูว่าวันที่สุดท้าย เราจะยื่นโพยหรือส่ง LINE ไปแทงห่วยเลขเด็ดกับใครได้

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

17 ม.ค. 2561

Page :

5

No:

61018251

ปง.ถกสถาบันการเงิน36แห่ง ป้องกันตกเป็นเหยื่อแก๊งคอล

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรรรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. แถลงผลการประชุมหารือการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสถาบันทางการเงิน 36 แห่ง ปปง. ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมการปกครอง เพื่อทำความเข้าใจกันและกำหนดมาตรการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายฟอกเงินอย่างเคร่งครัด โดยกล่าวว่า วันนี้สำนักงาน ปปง.เชิญธนาคารแห่งประเทศไทยทั้ง 36 แห่งมาร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและกำหนดมาตรการเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน โดยกำหนดมาตรการ 3 ข้อหลักคือ 1.ให้เพิ่มความเข้มเกี่ยวกับมาตรการในการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของผู้เปิดบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดหลักเกณฑ์การแสดงตนของลูกค้าจำเป็นต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานอย่างน้อย 7 อย่าง ประกอบด้วย 1.ชื่อ-สกุล 2.วันเดือนปีเกิด 3.เลขประจำตัวประชาชน 4.ที่อยู่ตามทะเบียนและที่อยู่ปัจจุบัน 5.อาชีพ สถานที่ทำงาน 6.ข้อมูลการติดต่อ 7.ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม รวมถึงการตรวจสอบทางกายภาพ อาทิ รูปถ่ายหน้าตากับหลักฐานต่างๆ ที่นำมาแสดงว่าตรงกันหรือไม่ นอกจากนี้ขอให้สถาบันทางการเงินประสานกับกรมการปกครองเรื่องการติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบสถานะของบัตรประจำตัวประชาชน ว่าเป็นบัตรที่สามารถใช้ได้หรือไม่ มีการยกเลิก เพิกถอน หรือแจ้งหายไว้หรือไม่

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์กล่าวต่อว่า 2.ให้สถาบันการเงินกำหนดมาตรการในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในความรับผิดชอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ยังสอดคล้องกับข้อมูลลูกค้าเจ้าของบัญชีหรือไม่ โดยทางสถาบันการเงินจะทำการติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีตามที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนราษฎร เพื่อให้ยืนยันและรับรองสถานะบัญชีดังกล่าว หากเจ้าของบัญชีไม่ทำการยืนยันและรับรองสถานะทางบัญชี ทางสถาบันการเงินจะดำเนินการเฝ้าระวังบัญชีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและประสานมายังสำนักงาน ปปง.และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์กล่าวอีกว่า 3.มาตรการป้องกันปราบปรามการรับจ้างเปิดบัญชี โดยสำนักงาน ปปง.ร่วมกับสถาบันการเงินตรวจสอบธุรกรรมและบัญชีต้องสงสัยว่าเข้าข่ายเป็นการรับจ้างเปิดบัญชี หรือเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขบวนการค้ายาเสพติด การพนันออนไลน์หรือความผิดมูลฐานอื่นๆ หากสถาบันการเงินพบว่ามีพฤติการณ์ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือเป็นการรับจ้างเปิดบัญชี ทางสถาบันทางการเงินจะรายงานมายังสำนักงาน ปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีกับเจ้าของบัญชีดังกล่าว จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบัญชีต้องสงสัยที่เข้าข่ายพฤติการณ์ดังกล่าวกว่า 4,000 บัญชี สำนักงาน ปปง.จะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังต่อไป

Source : มติชน (ตจว.)

Date : 17 ม.ค. 2561 Page : 11

No: 61018271



ขึ้นศาล - ชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เข้าให้กำลังใจแกนนำ 16 คน
ที่ถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันชุมนุมสาธารณะโดยผิดกฎหมาย ซึ่งศาลนัดให้มารายงานตัวและสอบคำ
ให้การ ที่ศาลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 มกราคม